

บทนำ

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของไทย ประกอบด้วยชนเผ่า ๘ ชนเผ่า คือ ไทยอีสาน ไทยย้อ ไทยโฮ้ ไทยย้อ ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยข่า และไทยกวน และ ๒ เชื้อชาติ คือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายจีน อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ สงบร่มเย็น มีวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ภายใต้บวรพระพุทธศาสนา อันอุดมด้วยพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการบูชา เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคุณ พระธาตุมหาชัย พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุท่าอุเทน และพระธาตุนคร มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ที่ร่มรื่น ส่งผลให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก มีน้ำใจไมตรีต่อกัน

ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครพนม จึงผูกโยงกับศาสนาอย่างเหนียวแน่น กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการจะควบคู่และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ อันเรียบง่าย ดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และสืบสานวิถีวัฒนธรรมเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดประเด็นกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้จังหวัดนครพนม เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

จังหวัดนครพนมได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อ “ขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดคุณธรรม” โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม ๖ ประการ ดังนี้

พอเพียง ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความพอประมาณ พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้้อย่างรอบคอบรอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดิรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามกติกากององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมให้มีการทุจริต และต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจ ที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคม สู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

จิตอาสา ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคน/สังคมโดยมิได้หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูยต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้คน จนเป็นนิสัย

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ที่ตนนับถือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว

สืบสานวิถีวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน วิถีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สารบัญ

๑. บทนำ	ก
๒. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป	๑-๕๔
๓. ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสรุปแผนงาน/โครงการ	๕๕-๕๖
๔. ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการ	๕๗ - ๑๓๕